



# ข่าว

## กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
โทรสาร 0-2299-4486

โทร. 0-2299-4469-72  
www.dpt.go.th

### ให้ประชาชนไปตรวจดูผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ปิดประกาศตารางเปรียบเทียบแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ไปตรวจดูบัญชีท้ายข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิยื่นข้อคิดเห็นเฉพาะในเรื่องที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยยื่นข้อคิดเห็นเป็นหนังสือได้ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นก็จะคงการแก้ไขประกาศข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแก้ไขเพิ่มเติมไว้ดังเดิม เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

\*\*\*\*\*

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาร